

**Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Cần Thơ
(30/7/1945 - 30/7/2015)**

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ CẦN THƠ RẠNG DANH ĐƠN VỊ ANH HÙNG

Thứ hai, 27/07/2015

Trong 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh nào, LLVT Cần Thơ luôn nỗ lực xứng đáng với truyền thống "Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng". Lập nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn, trong thời bình, LLVT thành phố luôn phát huy vai trò là đội quân công tác, đội quân lao động; tham mưu đắc lực cho cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; là lực lượng nòng cốt giữ vững ổn định an ninh chính trị, ứng phó nhanh và hiệu quả với các tình huống xảy ra trên địa bàn... xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

*** ANH DŨNG-PHẠM TRUNG**

Bài 1: Toàn quân một ý chí

Từ lực lượng ban đầu chỉ vài trăm người, do đồng chí Trần Văn Hoài và Huỳnh Phan Hộ tuyển chọn và chỉ huy, LLVT Cần Thơ đã anh dũng chiến đấu, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Tinh thần cách mạng tiến công của LLVT Cần Thơ còn thể hiện trong việc đi đầu trong sáng kiến nhiều mô hình hiệu quả để xây dựng tình quân dân, nâng cao hiệu quả công tác quân sự-quốc phòng (QS-QP) địa phương...

Dũng cảm trong chiến đấu

Cuối tháng 7-1945, đồng chí Trần Văn Hoài và đồng chí Huỳnh Phan Hộ đã chọn những thanh niên tiêu biểu của tổ chức Thanh niên Tiên phong thành lập các Xung phong đội, làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời chuẩn bị khởi nghĩa tại Cần Thơ. Đây là tiền thân của LLVT Cần Thơ sau này. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, LLVT Cần Thơ đã đánh thắng nhiều trận lớn. Trong đó có trận đánh ở Tầm Vu vào tháng 4-1948. Đây là lần đầu tiên ở chiến trường đồng bằng quân ta diệt hơn 100 tên giặc, thu được pháo 105mm. Hay như trận Cái Sinh cuối năm 1952, quân ta đánh chìm tàu, diệt gần 400 tên địch. Chiến thắng Cái Sinh đã bẻ gãy ý đồ hành quân càn quét của địch vào vùng giải phóng Long Mỹ, tạo được tiếng vang lớn trên cả nước...



Cán bộ, chiến sĩ TĐTĐ huấn luyện trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: CTV

Chiến công nối tiếp chiến công, trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh Cần Thơ đã diệt 817 đồn bốt, căn cứ quân sự; bắn rơi và phá hủy 385 máy bay; bắn chìm và cháy 68 tàu chiến, bắn cháy và hư 150 xe quân sự; loại khỏi vòng chiến đấu trên 129.000 tên địch... Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (Ba Ngay), Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cần Thơ, tâm sự rằng ông không bao giờ quên những đồng đội từng chiến đấu dưới lá cờ Tiểu đoàn Tây Đô (TĐTĐ). Những người đã cùng ông giữ trọn lời thề thứa của người lính: "Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí". Ông kể: Ngày 8-6-1965, lần đầu tiên TĐTĐ tập kích diệt gọn 1 Tiểu đoàn chủ lực của địch tại rạch Ông Hào (nay thuộc xã Trường Long, huyện Phong Điền). Trận này ta loại khỏi vòng chiến 674 tên, có 4 tên Mỹ; bắn rơi 1 máy bay B57, thu 80 súng, 17 vô tuyến điện; được Bộ Tư lệnh Miền tặng Huân chương Quân công hạng III.

Trong tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Cần Thơ là trọng điểm một của khu nên LLVT tỉnh và biệt động thành phố tiến đánh thẳng vào cơ quan đầu não của địch tại TP Cần Thơ. Sau 4 ngày đêm chiến đấu ác liệt, ta rút trụ lại trên tuyến lộ Vòng Cung, bám trụ đánh địch ngày đêm. Riêng TĐTĐ rút về Châu Thành B (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Xung quanh nhân dân sơ tán gần hết, lương

thực không còn. Khó khăn trăm bề nhưng đơn vị quyết đánh đồn Ông Tiên. Khi bàn phương án đánh đồn, một chiến sĩ tên Bé đã thể hiện quyết tâm: "Bữa nay, anh em mình quyết diệt cái đồn này, lấy gạo nấu một bữa cơm ăn cho thiết đã". Khi chuẩn bị đánh thì đồng chí giữ khẩu DKZ - hỏa lực chính của TĐTĐ lúc đó, làm mất hỏa châu. Anh Bé lại đứng lên xung phong: "Mấy anh cho em 3 quả B40. Em bắn tan cái lô cốt đầu là các anh yên chí xung phong chiếm đồn". Trận đó anh Bé giữ đúng lời hứa là chiếm được lô cốt đầu cầu, nhưng rồi anh hy sinh, chưa kịp ăn bữa cơm ngon...

Hòa bình chưa được bao lâu, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Đáp lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam; trong đó, có LLVT Cần Thơ tiếp tục cùng nhân dân và các LLVT cách mạng Campuchia chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại đất nước. Trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế, LLVT Cần Thơ cùng với bạn loại khỏi vòng chiến đấu 2.848 tên địch, thu 2.410 súng các loại, bắn cháy 2 xe tăng, bắt sống 1 xe tăng, thu 1 tàu và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Ông Nguyễn Minh Hưng (Ba Hưng), nguyên Tiểu đoàn trưởng TĐTĐ, cho biết: Đầu những năm 80, tàn quân Pôn Pốt rút về biên giới Thái Lan-Campuchia, TĐTĐ được Bộ Chỉ huy tiền phương điều ngăn đường địch tiếp viện. Đường đi khó khăn, tiếng nói dân bản địa không rành, thời tiết khắc nghiệt... là những thử thách hết sức cam go đối người lính đóng tại vùng núi Uran những năm đó. Hơn 30 năm trôi qua nhưng ông Ba Hưng vẫn nhớ như in trận đánh mùa khô năm 1983, được Bộ Tư lệnh Mặt trận 979 biểu dương và tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Khi đó, trinh sát của TĐTĐ phát hiện một đường mòn địch dùng vận chuyển lương thực, vũ khí nên tổ chức phục kích. Sau gần 2 giờ chuẩn bị, các mũi tiến công của TĐTĐ bất ngờ nổ súng vào chỗ địch đóng quân. Chúng bắn trả quyết liệt rồi tháo chạy. Tin chắc địch sẽ quay lại cứu bọn bị thương và lấy vũ khí, 9 chiến sĩ của TĐTĐ đã dũng cảm ở lại để chờ. Khuya, hàng chục tên Pôn Pốt quay lại đúng nơi các chiến sĩ đợi và chịu thiệt hại lần nữa.

Với thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 10 năm giúp bạn, năm 1994, LLVT Cần Thơ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Đi đầu trong thời kỳ đổi mới

Ngày 11-11-2010, LLVT thành phố vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của LLVT thành phố trong suốt nhiều năm. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn còn nhớ rõ giai đoạn đầu thập niên 90, LLVT thành phố gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, công tác QS-QP hiệu quả chưa cao, đời sống cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn... Lúc đó, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn cùng các đồng chí chỉ huy nghĩ cách cho

bộ phận hậu cần - kỹ thuật sản xuất sườn xe gắn máy, sản xuất máy xăng, máy dầu để bán. Trong một lần ra Hà Nội dự họp Quốc hội, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn đến gặp lãnh đạo Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) để xin quota mua 500 lốc xe gắn máy để về ráp với bộ sườn xe ở nhà. "Từ 500 lốc xe gắn máy đó chúng tôi lắp ráp rồi bán sang các tỉnh. Sau đó chúng tôi xin mua 1.000 lốc xe gắn máy nữa để sản xuất. Nhờ vậy, Bộ CHQS tỉnh có tiền để thực hiện công tác chính sách, mua sắm xe cộ phục vụ công tác, xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ..." - Thiếu tướng Lê Thanh Sơn nói.

Dù gặp bao khó khăn nhưng LLVT thành phố đã vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo Đại tá Huỳnh Thanh Phương, nguyên Chính ủy Bộ CHQS thành phố, giai đoạn 2006- 2010, LLVT thành phố đã phát huy tính năng động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Hàng năm, thành phố luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chất lượng năm sau cao hơn năm trước; công tác xây dựng lực lượng đạt kết quả cao; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được lãnh đạo chỉ huy các cấp quan tâm; nơi làm việc, sinh hoạt của LLVT từng bước được củng cố khang trang, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... "Bộ CHQS thành phố tập trung xây dựng lực lượng theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và khả năng chiến đấu cao. Thời điểm 2010, 100% cán bộ, sĩ quan đều qua trường lớp cơ bản, trong đó trình độ đại học hơn 40%, cao đẳng 60%" - Đại tá Huỳnh Thanh Phương nhớ lại.

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Phương, hằng năm Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập tác chiến trị an và phòng không nhân dân từ 20 - 25%. LLVT thành phố còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, hội thi... do Quân khu 9 tổ chức đều đạt giải xuất sắc. Đơn vị đại diện cho Quân khu tham gia Hội thi tiếng hát LLVT, thanh niên, học sinh- sinh viên toàn quốc lần thứ VII đạt giải xuất sắc. Đảng bộ Quân sự thành phố nhiều năm được Thành ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh, phân loại đánh giá chất lượng hàng năm có 93% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 100% cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước năm 2010, Cần Thơ cũng là địa phương đầu tiên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo, tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer và chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Quý; đội ngũ trí thức, nhà khoa học phóng viên; báo đài, văn nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp... Đại tá Huỳnh Thanh Phương cho biết: "Một trong những điểm nổi bật khác của LLVT TP trước năm 2010 là xây dựng được mô hình Tết Quân Dân. Đây là mô hình dân vận khéo mới có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các địa phương thực hiện các công

trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân... góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó. Đến nay, mô hình này đã lan tỏa nhiều tỉnh trong vùng ĐBSCL" .

Bài 2: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện